



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้ประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า

๑. เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน ๕ ราย
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๒. ก่อนดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะเพิกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการสัมภาษณ์ ภาค ค ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมบางน้ำเปรี้ยว ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ในวันจันทร์ที่
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาค ค
ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
หากไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	0001	นายณัฐพล พหลธรรมสาร	
2	0002	นางสาวศศิประภา องอาจ	
3	0003	นางสาวเสาวนีย์ ยงสวัสดิ์	
4	0004	นางสาวศรัญญา ขจรกล้า	
5	0005	นางสาววิไลรดา โหมดศิริ	

